

Ch Nguyễn Thị Thuý, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 1, phường Thọ Quang là một cán bộ trẻ, năng nổ, nhiệt tình trong công tác Hội. Trong những năm qua, chị lãnh đạo trực tiếp các Chi bộ Chi đoàn, sâu quan tâm, to lớn kiến thức Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ phường, chị luôn là thành viên khuyến khích các娘子 thân trong gia đình và sẵn lòng yêu cầu chị em hội viên trong toàn Chi hội, bản thân chị luôn không ngừng cùng với hội viên phụ nữ trong Chi hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua cũng như học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh qua những việc làm thiết thực.

phong trào Hội hoạt động nòng cốt, hiệu quả, hàng quý, năm chủ đề xây dựng kế hoạch triển khai cho chi hội hoạt động cụ thể. Chị luôn tuyên truyền chị em nhận thức tốt chức năng Hội LHPN là một tổ chức không thể thiếu trong đời sống xã hội và trong gia đình chị em, là Chi hội trưởng nên chị luôn quan tâm giúp đỡ những hội viên, phụ nữ khó khăn hơn, các hội viên tích cực.

Hàng năm, chị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện làm theo Bác và phân bổ nhiệm vụ cho hội viên trong Chi hội hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo gương Bác, hàng ngày thực hiện và em li hiệu quả thiết thực. Năm 2015, Chi hội vận động trong cán bộ HVPN thu gom rác thải sạch 4 triệu đồng, số tiền trên các chi hội hỗ trợ trợ giúp, học bổng cho các em học sinh nghèo, học giỏi tại Chi hội.



Ch Thuý tại Hội thi 2010

Hàng ngày "**Nm vn hóa, vn minh ô th**", phong trào "**Ph n à Nng c ch p - Sng vn minh**", ph n Sn Trà "**Li nói li hay, vic làm tt**" chị đã tích cực vận động chị em trong chi hội tham gia hàng ngày công trình thi đua vận động vn hóa vn minh ô th xây dựng mái ấm tình thân cho học sinh nghèo do Hội LHPN phường phát động với số tiền 3 triệu đồng, hàng ngày thực hiện trồng rau sạch bán gây quỹ 35 triệu đồng hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, thân, khó khăn, trẻ em số tiền 4,2 triệu đồng, góp phần tuyên truyền kêu gọi hỗ trợ cho trẻ em tham gia giao thông.

Chị luôn là người đi đầu, chu đáo, chu đáo, là một viên chức nhà nước vì nhiệm vụ chuyên môn vất vả, nhận nhiệm vụ làm Chi hội trưởng xuyên suốt, vất vả, gần gũi với chị em, năm bất hạnh tâm t, nguyện vọng giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn, hoàn cảnh. Trong gia đình chị là một người vợ, người mẹ gương mẫu, chu

toàn, chúng là b i hi quân nên thng xuyên phi xa nhà làm nhim v, trách nhim chm sóc gia ình, ni
ngoi, chm sóc hai con, i vi ch càng thêm vt v hn, nhng dù v trí nào ch u hoàn thành tt. Gia ình ch
nhiu nm lin t gia ình vn hóa, gia ình hiu hc, c bà con hàng xóm quý mn, n trng.

Vi nhng cng hin ó, trong nhng nm qua ch ã vinh d ã nhn c nhieu giy khen ca U ban nhân dân qun,
Hi Liên hip ph n các cp. Có c nhng kt qu nh ngày hôm nay, ch ã tri qua nhieu vt v tuyên truyn, vn
ng, thuyt phc ch em trong chi hi ng tình hng ng và tham gia thc hin phong trào, ch là mt trong nhng
in hình ngi cán b Hi c s.

Trn Thng